

HĐND HUYỆN THĂNG BÌNH
BAN PHÁP CHẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113/BC- BPC

Thăng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA
Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri
sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XII
(*Trình kỳ họp thứ 20*)

Được sự phân công của Thường trực HĐND huyện, qua xem xét Báo cáo số 763/BC-UBND ngày 21/11/2024 của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XII, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo như sau:

I. Tình hình và nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND huyện:

Trên cơ sở Báo cáo số 62/BC-HĐND, ngày 29/8/2024 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XII, gửi đến UBND huyện. Ý kiến kiến nghị của cử tri được UBND huyện trả lời trên các lĩnh vực như sau:

Đầu tư, xây dựng, giao thông có 44 ý kiến, kiến nghị của cử tri 21 xã, thị trấn; Nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi có 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri 12 xã; Đất đai, tài nguyên, môi trường có 12 ý kiến, kiến nghị của cử tri 08 xã; Công thương, thông tin truyền thông, điện có 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri 06 xã; Cơ chế chính sách, văn hóa, ý tế, giáo dục có 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri 16 xã; Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án có 08 ý kiến, kiến nghị của cử tri 07 xã.

Qua thẩm tra Ban nhận thấy, ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên đã được UBND huyện tổng hợp, kiến nghị giải quyết, đề nghị tiếp tục kiến nghị và theo dõi kết quả giải quyết để kịp thời trả lời đến cử tri. Chỉ đạo các ngành được giao nhiệm vụ tham mưu đề xuất kiến nghị tỉnh giải quyết, theo dõi quá trình giải quyết để kịp thời tham mưu UBND huyện đảm bảo đúng quy định.

Ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đã được UBND huyện trả lời, giải quyết cơ bản nội dung cử tri kiến nghị, đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với khả năng, nguồn lực của huyện. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, nhưng do tình hình kinh tế hiện nay khó khăn, chưa có nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, UBND huyện đã chỉ đạo địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ giải quyết trả lời cho cử tri rõ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số kiến nghị trên các lĩnh vực được UBND huyện tiếp thu, ghi nhận, trả lời chưa có tính thuyết phục như:

1. Hỗ trợ mất mùa cho nông dân do bị ngập lụt. Đây là ý kiến kiến nghị của cử tri nhiều xã và kéo dài nhiều năm. Nhưng việc trả lời do nguồn kinh phí của tỉnh chưa cấp nên không thực hiện được.

Tại Báo cáo 88/BC-ĐGS, ngày 29/11/2024 của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện nhận thấy nội dung này trước đây Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã Bình Phục tổng hợp và gửi hồ sơ thiệt hại về hoa màu về Ủy ban nhân dân huyện (*qua Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn*) để thẩm tra thiệt hại, có cơ sở Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo gửi đoàn giám sát thì Ủy ban nhân dân huyện đưa vào mục “đã giải quyết xong” và không báo cáo kết quả thực hiện là chưa đảm bảo. Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, rà soát kỹ nội dung đưa vào mục “đã giải quyết xong”; đồng thời, chỉ đạo khẩn trương báo cáo tiến độ và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên để đoàn giám sát theo dõi, giám sát và trả lời cử tri được rõ.

2. Trước đây một số hộ dân được Ủy ban Nhân dân huyện cho đăng ký biến động từ đất vườn qua đất ở (chỉnh lý sau giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và nộp phí sử dụng đất phi nông nghiệp theo diện tích đất đã được Nhà nước chỉnh lý, tuy nhiên, hiện nay sau khi làm thủ tục đất đai Nhà nước không công nhận nội dung được Ủy ban Nhân dân huyện cho đăng ký. Đề nghị huyện quan tâm có hướng giải quyết cho các hộ dân.

Căn cứ các văn bản của Tỉnh, UBND huyện phải thực hiện việc huỷ bỏ kết quả xác nhận lại diện tích đất ở để thực hiện việc xác nhận lại theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nhưng chưa trả lời cho cử tri rõ việc người dân đã nộp phí sử dụng đất phi nông nghiệp theo diện tích đất đã được Nhà nước chỉnh lý thì giải quyết như thế nào.

3. Về ý kiến chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế thôn. Đây là ý kiến kiến nghị từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. UBND huyện đề nghị Trung tâm Y tế Thăng Bình tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về cho UBND huyện trong tháng 12/2024.

Tại Báo cáo 88/BC-ĐGS, ngày 29/11/2024 của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện nội dung này đã được đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đã giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại các thôn theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 27/TT-BYT ngày 29/12/2023, tuy nhiên, đến nay Trung tâm Y tế huyện chưa thực hiện nội dung tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế thôn năm 2024.

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện khẩn trương triển khai thực hiện nội dung tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế.

II. Kiến nghị:

1. Đối với UBND huyện:

- Ban đề nghị UBND huyện quan tâm, theo dõi, đôn đốc, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, địa phương giải quyết kịp thời kiến nghị cử tri. Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu kỹ nội dung, xác định rõ vấn đề cử tri kiến nghị để trả lời đúng nội dung, sát thực tế.

- Một số ý kiến nghị UBND huyện giao cho các ngành địa phương tham mưu giải quyết thời hạn trong tháng 12/2024. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết và báo cáo đảm bảo quy định.

2. Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện:

Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện, trong quá trình tiếp xúc cử tri cần dành thời gian thỏa đáng để khảo sát thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị nhất là vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, kiến nghị nhiều lần; đồng thời chắc lọc các ý kiến đã được UBND huyện trả lời thỏa đáng, không tổng hợp kiến nghị tránh trùng lặp ý kiến đã trả lời.

Đề nghị đại biểu HĐND huyện xem xét các ý kiến kiến nghị trước khi gửi Thường trực HĐND huyện tổng hợp tránh trường hợp ý kiến kiến nghị không rõ ràng, cụ thể không có cơ sở để UBND huyện trả lời.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XII. Ban Pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện kỳ họp thứ 20, xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Lưu VT-TH.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Văn Tùng